

VINAFOR TRONG TÔI

Ngày ấy thừa sơ khai

Từ 10 cây lớn ta hợp lại thành rừng

Sừng sững hiên ngang giữa đất trời Hà Nội

Lò Đúc nơi ta sinh và nơi ta tiến bước

Phát triển không ngừng, sứ mệnh tiên phong.

Tôi đến với Vinafor vào một ngày nắng đẹp của tiết trời mùa hạ trong tâm thế háo hức của tuổi trẻ. Từ đó khám phá và tận tâm cống hiến đến nay đã gần 20 năm. Nhìn lại quãng đường đã đi qua và con đường sắp tới, thật nhiều kỷ niệm và thật nhiều gắn bó.



Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần (Vinafor)

Vinafor - tên viết tắt của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần, tiền thân là Tổng công ty Lâm sản Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 667/QĐ/TCCB ngày 04/10/1995 của Bộ Lâm nghiệp cũ, nay là Bộ Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn. Sự ra đời của Vinafor nhằm quản lý và phát triển các nguồn tài nguyên rừng góp phần vào sự phát triển kinh tế bền vững của đất nước. Trên chặng đường phát triển, Vinafor trải qua muôn vàn khó khăn, thách thức để có thể tự hào bước lên bục vinh quang và vươn tầm quốc tế. Với ngành nghề chính là Lâm nghiệp, mọi sự tiên phong đều mang tính quốc gia, Vinafor không ngừng tìm kiếm cơ hội phát triển nhưng vẫn luôn bảo toàn giá trị cốt lõi: Phát triển bền vững, Hợp tác chia sẻ, Thân thiện môi trường.

Có thể nói, tuổi thanh xuân tươi đẹp của tôi đã giành cho Vinafor trọn vẹn. Quay trở lại quá khứ với những dấu mốc lịch sử. Năm 1997 Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định xếp hạng Tổng công ty là Doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt, đây cũng là năm Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quyết định đổi tên từ Tổng công ty Lâm sản Việt Nam thành Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam. Gánh trọng trách to lớn trên vai với tâm thế là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực lâm nghiệp, Vinafor luôn trân trọng duy trì mục tiêu và phát triển rộng hơn các mô hình kinh doanh nhằm đem lại giá trị thặng dư đóng góp cho đất nước. Năm 2010 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định thay đổi mô hình hoạt động của Tổng công ty thành mô hình Công ty mẹ - Công ty con trong đó Vinafor đóng vai trò là Công ty mẹ. Sự chuyển đổi như một luồng gió mới thách thức Vinafor chuyển mình lớn dậy. Năm 2016, thực hiện chủ trương đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước của Đảng và Chính phủ, Vinafor chính thức hoạt động theo Luật doanh nghiệp và có mặt trên sàn Upcom. Sự kiện trên đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ, quan trọng trên chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển cho thấy sự thay đổi lớn trong quản trị, thể hiện sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên và người lao động của Tổng công ty.

Trong quá trình cổ phần hóa và tái cấu trúc doanh nghiệp, Vinafor đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư. Tháng 9 năm 2016 T&T Group chính thức là cổ đông chiến lược của Vinafor. Đây là một tập đoàn lớn tại Việt Nam với hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực như bất động sản, tài chính, công nghiệp và năng lượng. T&T Group đóng vai trò cổ đông chiến lược quan trọng đối với Vinafor trong nhiều lĩnh vực như: hỗ trợ tài chính; chuyển giao công nghệ và quản lý; mở rộng thị trường; tăng trưởng chiến lược và phát triển bền vững... T&T Group đã đồng hành cùng với Vinafor xác định các chiến lược phát triển dài hạn, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận và gia tăng giá trị cho các cổ đông.

Có thể nói, Vinafor là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực lâm nghiệp tại Việt Nam, vốn điều lệ 3.500 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chủ yếu là trồng rừng, khai thác, chế biến gỗ. Với định hướng phát triển “Từ trồng rừng đến sản phẩm” trong đó lấy hoạt động trồng rừng và chế biến lâm sản là nền tảng cốt lõi, phát triển lâm nghiệp bền vững, kết hợp giữa bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Vinafor không ngừng chú trọng trong việc ứng dụng công nghệ mới cho sản xuất và quản lý rừng. Trọng tâm là việc áp dụng FSC® (Forest Stewardship Council) đảm bảo

sản phẩm từ rừng được sản xuất theo cách bền vững và có trách nhiệm với môi trường. Tháng 9 năm 2013 Vinafor chính thức nhận chứng chỉ rừng FSC® do tổ chức đánh giá Woodmark chứng nhận. Kể từ đó Vinafor đã nỗ lực mở rộng các khu vực rừng được chứng nhận FSC® nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn về quản lý rừng bền vững và các sản phẩm lâm sản. Cho đến nay Vinafor duy trì chứng chỉ FSC® tại 04 đơn vị: Hòa Bình, Ba Tơ, Gia Lai và La Ngà, tổ chức tập huấn cho 02 đơn vị Đình Lập và Lộc Bình nhằm mở rộng diện tích rừng trồng có chứng chỉ FSC®. Những bước tiến đúng đắn và kịp thời này giúp Vinafor quản lý rừng hiệu quả từ việc quy hoạch, khai thác đến phục hồi rừng. Nâng cao năng suất, tăng cường uy tín trên thị trường quốc tế, đáp ứng yêu cầu của khách hàng về nguồn gốc và tính bền vững của sản phẩm, thu hút các đối tác và nhà đầu tư có trách nhiệm. Bên cạnh đó việc mở rộng rừng đạt tiêu chuẩn FSC® của Vinafor đã khuyến khích sự tham gia của cộng đồng địa phương trong các hoạt động lâm nghiệp, đảm bảo quyền và lợi ích cho người dân sống quanh khu vực rừng, góp phần an sinh xã hội.



Rừng Keo lá chàm tại công ty Lâm nghiệp Đình Lập

Phát huy thế mạnh, Vinafor xây dựng chiến lược trung và dài hạn theo tiêu chuẩn FSC®; nghiên cứu cải tiến và áp dụng những giống cây mới nhằm nâng cao năng suất rừng trồng. Ngày 22/5/2020, Hội đồng quản trị đã thông qua Nghị quyết một số định

hướng xây dựng Chiến lược phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2035. Theo đó đối với định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh cây giống lâm nghiệp, Vinafor phấn đấu là đơn vị đứng đầu trong cả nước về thị phần sản xuất kinh doanh cây giống chất lượng cao. Năm 2023 Vinafor sản xuất và tiêu thụ khoảng 37,43 triệu cây giống, tạo mới khoảng 2.890 ha rừng trồng. Mục tiêu hàng đầu trong công tác trồng rừng là nâng cao chất lượng rừng do vậy vấn đề then chốt tập trung ở khâu chọn giống cây trồng bằng công nghệ cấy mô và giâm hom. Để đạt được mục tiêu trên, Vinafor đã cải tiến, nâng cấp công nghệ nhân giống và đầu tư xây dựng mới một số trung tâm giống, hệ thống vườn ươm công nghệ cao, hiện đại tại các vùng trồng rừng trọng điểm tạo thành mạng lưới giống cây trồng của Tổng công ty trên phạm vi toàn quốc.



Sáng ngày 06/9/2024, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức lễ khởi công dự án “cải tạo, mở rộng vườn ươm và nuôi cấy mô” tại phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình.

Vinafor hoạt động trong nhiều lĩnh vực liên quan đến lâm nghiệp và chế biến sản phẩm từ rừng. Với vai trò là công ty Mẹ, Vinafor chỉ đạo các đơn vị lâm nghiệp trồng rừng tập trung, thâm canh cao để tạo vùng nguyên liệu cho ngành chế biến sâu trong tương lai. Lợi thế từ việc ứng dụng các công nghệ mới giúp Vinafor sử dụng các nguồn nguyên liệu hợp pháp và gỗ từ rừng trồng bền vững tạo uy tín và sự tin tưởng của đối tác trên thị trường quốc tế, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu và sản phẩm. Ngoài các sản phẩm ván nhân tạo đã có chỗ đứng vững chắc, đồ mộc của Vinafor cũng được

thị trường trong nước và quốc tế ưa chuộng. Nhờ đầu tư công nghệ và nâng cao trình độ tay nghề, các xí nghiệp sản xuất đồ mộc của Vinafor không chỉ sử dụng gỗ từ các nhóm quý hiếm mà còn sử dụng các nguồn gỗ thông dụng như gỗ Bạch đàn, Xà cừ, Cao su... Giai đoạn 2020 – 2025, Vinafor đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, tăng vốn cho các đơn vị chế biến gỗ có tiềm năng, đầu tư cải tạo và nâng cấp máy móc thiết bị tại một số đơn vị chế biến các mặt hàng xuất khẩu, mở rộng dây chuyền mới cho nhà máy MDF Vinafor Gia Lai để nâng công suất sản xuất và sản xuất hàng xuất khẩu, hướng tới sản phẩm lâm sản có giá trị cao trong tương lai. Với xu thế mới về sản phẩm thân thiện với môi trường, Vinafor có thể đầu tư, nghiên cứu các công nghệ chế biến gỗ tiên tiến như xử lý gỗ bằng công nghệ nano giúp cải thiện tính năng chống mối mọt, độ bền và khả năng chống nước của sản phẩm; sử dụng gỗ tự nhiên không qua quá trình xử lý hóa học nặng, các sản phẩm từ gỗ được sản xuất từ nguyên liệu tái chế ...



Dây chuyền sản xuất tại Công ty cổ phần – Công ty MDF Vinafor Gia Lai

Sự phát triển của khoa học công nghệ mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng đi kèm với những mặt trái đáng lưu ý, trong đó có vấn đề biến đổi khí hậu. Đứng trước những vấn đề có ý nghĩa mang tầm quốc tế vượt qua mọi ranh giới quốc gia, Vinafor đặc biệt chú trọng đến việc phát triển tín chỉ Carbon như một phần trong chiến lược bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Vinafor thực hiện các dự án quản lý rừng bền vững, giúp tăng cường khả năng hấp thụ carbon của rừng, điều này tạo ra các tín chỉ carbon và được giao dịch trên thị trường quốc tế. Việc phát triển tín chỉ carbon giúp

Vinafor tham gia vào các dự án và chương trình quốc tế, kết nối với các thị trường và nhà đầu tư có nhu cầu mua tín chỉ carbon mang lại lợi ích về kinh tế và thực hiện mục tiêu giảm phát thải toàn cầu.

Ngoài các lĩnh vực chính, Vinafor còn tham gia vào một số lĩnh vực khác như: Đầu tư và phát triển bất động sản; cung cấp dịch vụ logistics; cung cấp các chương trình đào tạo về lâm nghiệp, quản lý rừng và chế biến lâm sản; hợp tác với các viện nghiên cứu trong nước và quốc tế. Thực hiện các dự án nông nghiệp kết hợp với lâm nghiệp; tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Với định hướng phát triển lâm nghiệp bền vững, trong tương lai Vinafor có thể áp dụng nhiều công nghệ khoa học hiện đại trong quản lý và phát triển lâm nghiệp như: công nghệ GIS và Remote Sensing – sử dụng hệ thống thông tin địa lý và công nghệ cảm biến từ xa để theo dõi sự biến động của rừng và quy hoạch sử dụng đất hiệu quả; công nghệ giống cây trồng; công nghệ tưới tiên tiến; công nghệ sinh học; công nghệ chế biến gỗ; công nghệ xử lý và bảo quản sản phẩm. Hơn thế nữa, cùng với xu thế của thời đại, du lịch sinh thái sẽ là một hướng đi mới của Vinafor khi đang nắm giữ các lợi thế sẵn có từ rừng, giúp Vinafor quảng bá thêm hình ảnh xanh, vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững.

Bên cạnh các hoạt động trong chuỗi giá trị lâm sản, Vinafor còn chú trọng đến xây dựng Văn hóa doanh nghiệp như một yếu tố quan trọng trong tiến trình phát triển và hội nhập. Văn hóa làm việc gắn kết thúc đẩy các hoạt động nội bộ tăng cường sự giao lưu, gắn bó giữa các phòng, ban. Chế độ phúc lợi và đời sống của cán bộ nhân viên, người lao động được đảm bảo. Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trong và ngoài giờ làm việc, các buổi dã ngoại, các sự kiện văn hóa, nghệ thuật ... tạo niềm tin và sự hứng khởi trong lao động, sản xuất. Không chỉ đoàn kết, gắn bó và chia sẻ kinh nghiệm trong nội bộ văn phòng Tổng công ty, Vinafor thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình sản xuất kinh doanh tại các đơn vị thành viên; duy trì họp Hội đồng quản trị, họp giao ban hàng tháng để đánh giá, phân tích và đề ra các giải pháp nhằm tháo gỡ, khắc phục khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho các đơn vị. Sự chỉ đạo kịp thời; hỗ trợ về mặt tài chính và thăm hỏi về mặt tinh thần đã khơi dậy niềm tin yêu, lòng nhiệt huyết cống hiến, sự gắn bó của người lao động. Ngoài ra Vinafor còn khuyến khích cán bộ nhân viên tham gia vào các hoạt động xã hội như từ thiện, hỗ trợ cộng đồng, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn khi bị thiên tai, địch họa ... Vinafor xây dựng văn hóa doanh nghiệp không chỉ tập trung vào kết quả công việc mà còn quan tâm đến sự phát triển của cán bộ nhân viên, người lao động. Đây là một môi trường làm việc lý tưởng cho những ai tìm kiếm sự nghiệp phát triển bền vững trong một tổ chức với các nhà lãnh đạo tài ba luôn truyền cảm hứng tích cực có trách nhiệm xã hội cao và thân thiện.



Khánh thành nhà Nhân ái ngày 23/11/2024 tại huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

Trải qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, Vinafor ngày càng ổn định, bền vững, thể hiện bằng nhiều thành tích, giải thưởng, chứng chỉ đối với sản phẩm dịch vụ như: Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2015); Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2011); Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2005); Danh hiệu Top 50 nhãn hiệu nổi tiếng năm 2013 do Viện Sở hữu trí tuệ Việt Nam trao tặng; Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2008 từ năm 2010 và TCVN ISO 9001-2015 từ năm 2017 đến nay. Top 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam từ năm 2010 do Vietnam Report bình chọn. Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2018 do Viet Nam Report bình chọn; Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam. Được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 02 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, cờ thi đua về thành tích xuất sắc, tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua...

Là một người đang đứng trong đội ngũ cán bộ nhân viên Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, tôi luôn biết ơn các thế hệ đi trước đã đặt nền móng vững chắc để ngày hôm nay Vinafor trưởng thành và lớn mạnh. Tôi luôn tự hào và nguyện đem hết sức mình cống hiến cho sự phát triển thịnh vượng của Vinafor. Tôi tin sự đồng lòng, đoàn kết và quyết tâm của toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động, Vinafor sẽ viết tiếp những trang sử vàng và đạt được nhiều thành tựu lớn trong tương lai. Ước mong một ngày không xa Vinafor trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực

lâm nghiệp, đứng số 1 về sản xuất kinh doanh rừng trồng và giống cây lâm nghiệp, dẫn đầu các doanh nghiệp chế biến gỗ, là nơi mà bất kỳ ai cũng mong muốn được đến và làm việc.

Nhắc đến lâm nghiệp là nhắc đến Vinafor./.